



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาที่เปิดให้เลือกสาขาใหม่



- เปิดระบบเลือกสาขาใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น - 26 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.
- ผู้สมัครต้องเคยผ่านการสมัครในรอบที่ 3 และไม่ผ่านการคัดเลือก ในกรณีที่ได้สำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ หากได้รับคัดเลือกในรอบเลือกสาขาใหม่ขอตัดสิทธิ์การสำรองในสาขานั้น
- ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติหรือเงื่อนไขการสมัคร หากพบในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีการเงินคืนใดๆทั้งสิ้น แม้จะมีการรายงานตัวไปแล้วก็ตาม
- พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม หรือผลการสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ เป็นสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ พิจารณาจากคะแนนวัดแนวความเป็นครู เกรดเฉลี่ยสะสม หรือคะแนนสอบสัมภาษณ์

คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติหรือเงื่อนไข	
ครุศาสตร์บัณฑิต			
1	ครุศาสตร์ วิชาเอกเคมี	10	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 3) มีแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ 4) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รอบ3 5) ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแนวความเป็นครู รอบ3 6) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ3 ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ชัดเจน
2	ครุศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์	10	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 3) มีแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ 4) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รอบ3 5) ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแนวความเป็นครู รอบ3 6) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ3 ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ชัดเจน
3	ครุศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา	10	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 3) ผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉลี่ยรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75 4) มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 5) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 6) ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแนวความเป็นครู 7) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ชัดเจน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			
1	จิตกรรม	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสานในกรณีที่สาขาวิชาประสงค์จะสัมภาษณ์
2	ดนตรีสากล	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสานในกรณีที่สาขาวิชาประสงค์จะสัมภาษณ์
3	การจัดการทางวัฒนธรรม	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสานในกรณีที่สาขาวิชาประสงค์จะสัมภาษณ์
4	ภาษาจีน	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสานในกรณีที่สาขาวิชาประสงค์จะสัมภาษณ์
5	ภาษาไทย	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.30 2. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสานในกรณีที่สาขาวิชาประสงค์จะสัมภาษณ์
6	สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 2. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสานในกรณีที่สาขาวิชาประสงค์จะสัมภาษณ์
7	นวัตกรรมการสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 2. ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสานในกรณีที่สาขาวิชาประสงค์จะสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1	เคมีประยุกต์	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
2	การจัดการภัยพิบัติ	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
3	คณิตศาสตร์	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
4	ชีววิทยา	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาที่เปิดให้เลือกสาขาใหม่



1. เปิดระบบเลือกสาขาใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น - 26 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.
2. ผู้สมัครต้องเคยผ่านการสมัครในรอบที่ 3 และไม่ผ่านการคัดเลือก ในกรณีที่ได้สำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ หากได้รับคัดเลือกในรอบเลือกสาขาใหม่ขอตัดสิทธิ์การสำรองในสาขานั้น
3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติหรือเงื่อนไขการสมัคร หากพบในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีกรณีคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แม้จะมีการรายงานตัวไปแล้วก็ตาม
4. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม หรือผลการสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ เป็นสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ พิจารณาจากคะแนนวัดแนวความเป็นครู เกรดเฉลี่ยสะสม หรือคะแนนสอบสัมภาษณ์

คณะ/สาขาวิชา		จำนวนรับ	คุณสมบัติหรือเงื่อนไข
5	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
6	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	10	1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
7	เทคโนโลยีการประมง	10	1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
8	นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ	10	1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
9	นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	15	1. กำลังศึกษา/สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
10	พืชศาสตร์	15	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ ๒ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
11	สัตวศาสตร์	15	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ ๒ ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการประสาน
12	นวัตกรรมทางการเกษตร	10	1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
13	เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกคณิตมีเดีย	10	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ผ่านการสัมภาษณ์ รอบ ๒
14	เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ผ่านการสัมภาษณ์ รอบ ๒
15	วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 ปี	5	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ผ่านการสัมภาษณ์ รอบ ๒
16	วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เทียบ)	5	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. 2. มีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ผ่านการสัมภาษณ์ รอบ ๒
คณะวิทยาการจัดการ			
1	การเงินและการลงทุน	10	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2	บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์	10	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
3	การเป็นผู้ประกอบการ	5	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
4	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	25	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
5	การจัดการธุรกิจค้าปลีก	20	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
6	การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม	20	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
7	นิเทศศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองค์กร ฯ	10	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
8	เศรษฐกิจดิจิทัล	20	1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว			



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาที่เปิดให้เลือกสาขาใหม่



1. เปิดระบบเลือกสาขาใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น - 26 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.
2. ผู้สมัครต้องเคยผ่านการสมัครในรอบที่ 3 และไม่ผ่านการคัดเลือก ในกรณีที่ได้สำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ หากได้รับคัดเลือกในรอบเลือกสาขาใหม่ขอตัดสิทธิ์การสำรองในสาขานั้น
3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติหรือเงื่อนไขการสมัคร หากพบในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่มีการเงินคืนใดๆทั้งสิ้น แม้จะมีการรายงานตัวไปแล้วก็ตาม
4. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม หรือผลการสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ เป็นสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ พิจารณาจากคะแนนวัดแววความเป็นครู เกรดเฉลี่ยสะสม หรือคะแนนสอบสัมภาษณ์

คณะ/สาขาวิชา		จำนวนรับ	คุณสมบัติหรือเงื่อนไข
1	ธุรกิจการบิน	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 3. มีจิตบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจะทำงานด้านบริการ 4. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามที่สาขาวิชากำหนด 5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ชัดเจน
3	ศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษา ปวส.สาขาการอาหารและโภชนาการ หรือการโรงแรม 2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษากิจการฝึกงานในสถานประกอบการ ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ชัดเจน 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ พร้อมทั้งจะทำงานด้านบริการ 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถออกฝึกประสบการณ์ในรูปแบบ (WIL)
4	การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 3. มีจิตบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจะทำงานด้านบริการ ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ชัดเจน 4. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามที่สาขาวิชากำหนด